

Để việc học tập và làm theo gương Bác hiệu quả, trước hết, Hội đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu của lãnh đạo các cấp hội từ huyện đến cơ sở bằng những việc làm thiết thực, từ việc xây dựng kế hoạch, hoạt động cụ thể theo tháng, quý, kịp thời bổ sung, điều chỉnh những vấn đề mới phát sinh theo chỉ đạo của cấp trên, xây dựng, bổ sung, điều chỉnh quy chế, quy định, chấn chỉnh lối, phương pháp làm việc, hội họp, khoa học, sâu sát cơ sở. Đồng thời, thực hiện đổi mới trong chỉ đạo, điều hành như mở rộng mạng văn phòng đến các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch hội phụ nữ 37 xã, thị trấn, thành lập các nhóm zalo để việc chỉ đạo, điều hành, trao đổi công việc thuận tiện, hiệu quả.

Cùng từ việc học Bác, thời gian qua, các cấp hội từ huyện đến cơ sở đã xây dựng nhiều mô hình tác điểm nhân, có sức lan tỏa rộng khắp. Cụ thể như mô hình cấp lá yêu thương đã tạo ra "thương hiệu" riêng cho Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Kiến Xương. Từ tháng 3/2016, Hội đã xây dựng kế hoạch, phát động và triển khai tới 37 cơ sở hội nhằm vận

PHỤ NỮ KIẾN XƯƠNG Làm theo lời Bác

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kiến Xương đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhiều mô hình, hoạt động được duy trì và nhân rộng, thu hút nhiều hội viên tham gia.



Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vũ Hòa (Kiến Xương) tặng quà 10 học sinh nghèo vượt khó nhân dịp năm học mới.

động hội viên tiết kiệm, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực để các em vươn lên trong học tập. Vận động cấp huyện ủng hộ ít nhất 10.000 đồng/người/tháng, chủ tịch hội cơ sở ủng hộ

ít nhất 2.000 đồng/người/tháng... Lúc hỗ trợ ít nhất 200.000 đồng/tháng/cháu, thời gian hỗ trợ mỗi cháu theo quý, năm hoặc cả giai đoạn 2016 - 2021. Nhiều cơ sở hội đã thực hiện rất hiệu quả như Hội LHPN xã Bình Định quyên góp ít nhất 5.000 đồng/hội viên/năm, hỗ trợ 19 cháu với số tiền 3.000.000 đồng/cháu/năm. Hay như mô hình nổi cao nghĩa tình của phụ nữ Công an huyện cho bệnh nhân ở Bệnh viện Nhi Thái Bình mỗi quý 1 lần và nhận đỡ đầu 1 cháu. Hội LHPN xã Quang Hưng vận động con em xa quê và cán bộ hội đỡ đầu 9 cháu, mỗi cháu 3.600.000 đồng/năm. Hội LHPN các xã Quang Lịch, Quang Hưng tặng xe đạp nâng bước em đến trường... Đến tháng 8/2019 đã có 277 lượt cháu được hỗ trợ với số tiền trên 325 triệu đồng.

Với phương châm phụ nữ Kiến Xương làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo mỗi chi, tổ, hội tiết kiệm với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Hiện nay, toàn Hội có 858 tổ nhóm với 74.307 thành viên tham gia, tiết kiệm được trên 43 tỷ đồng, giúp 9.625 phụ nữ được vay vốn. Cùng với đó,

Hội LHPN huyện còn phát động phong trào vì phụ nữ nghèo, không để hội viên, phụ nữ nghèo bị bỏ lại phía sau bằng việc duy trì và nhân rộng các mô hình tiết kiệm như mô hình hũ gạo Bắc Hồ ở Chi hội Phụ nữ thôn 5, xã Vũ Hòa, hỗ trợ con giống ở Hội LHPN xã An Bình, khăn ấm tặng bà ở Hội LHPN xã Vũ Lễ, xã Quang Lịch... Từ năm 2016 đến nay, các cấp hội đã quyên góp, hỗ trợ trên 500 triệu đồng xây dựng hàng chục mái ấm tình thương, sửa chữa nhà cho phụ nữ nghèo.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã gắn với các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", tiêu chí giảm nghèo, môi trường... Vì thế, các cấp hội từ huyện đến cơ sở đang kỳ với cấp ủy, chính quyền làm đường hoa, vườn hoa phụ nữ, đường đẹp, ngõ đẹp, đoạn đường phụ nữ tự quản, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật... Đến nay đã có 37/37 xã, thị trấn trong huyện trồng được trên 70.000m đường hoa, tạo diện mạo nông thôn mới văn minh, sạch đẹp.

THU THỦY

THÁI THỤY

Đưa công an chính quy về xã

Sau một thời gian Công an huyện Thái Thụy đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã đã cho thấy những hiệu quả ban đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Tháng 5 vừa qua, Đại úy Phan Chí Thanh, Phó Đồn trưởng Đồn Công an bảo vệ Trung tâm Điện lực Thái Bình nhận quyết định điều động về làm Trưởng Công an xã Thụy Trinh cùng một đồng chí cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy về đảm nhiệm chức danh Phó Trưởng Công an xã.

Được phân công nhiệm vụ và làm việc ở môi trường mới, địa bàn xã Thụy Trinh lại giáp ranh với thị trấn Diêm Điền tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an ninh trật tự, nhất là tội phạm về ma túy nên đặt ra không ít khó khăn cho Đại úy Phan Chí Thanh và cấp phó của mình trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Đại úy Phan Chí Thanh cho biết: Công an xã hiện có 10 đồng chí công an viên. Do đây là lực lượng bán chuyên trách nên nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm chưa cao, dẫn đến hiệu quả thấp, công tác nắm và xử lý tình hình còn thiếu nhạy bén. Vì thế, việc triển khai nhiệm vụ, công việc của công an xã cũng gặp không ít khó



Công an xã Thụy Trinh (Thái Thụy) kiểm tra hành chính tại cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn.

khăn, hầu hết mọi công việc đều phải do đồng chí trưởng, phó công an xã trực tiếp đảm nhiệm. Sau khi về xã nhận nhiệm vụ, chúng tôi bắt tay vào việc chỉnh đốn lối lối, tác phong làm việc đồng thời trong

hoạt động công việc hàng ngày thường xuyên hướng dẫn lực lượng công an viên về nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả công tác.

Theo ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Thụy Trinh: Sau gần

3 tháng nhận nhiệm vụ ở cương vị mới, hai đồng chí công an chính quy về xã đã chủ động khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, những tồn tại, hạn chế của lực lượng công an xã trước đây; nắm bắt tình hình, các

đội tượng cộm cán, quản lý tốt nhân khẩu, hộ khẩu, cư trú, kiểm tra các hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan tới an ninh trật tự. Phối hợp với lực lượng công an huyện đấu tranh chống phá, làm rõ một số vụ án, vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn. Điển hình như vụ bắt đối tượng Nguyễn Hữu Quảng, thôn Bắc Ô Trinh có hành vi buôn bán trái phép chất ma túy vào ngày 19/7; làm rõ 1 vụ cờ bạc thương tích xảy ra trên địa bàn xã trong tháng 7...

Thụy Trinh là 1 trong 4 xã được Công an huyện Thái Thụy điều động, luân chuyển công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó công an xã. Thượng tá Nguyễn Văn Trịnh, Trưởng Công an huyện Thái Thụy cho biết: Việc triển khai đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã tại một số địa phương trong huyện bước đầu đã mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Các cấp, ngành và nhân dân rất hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ việc đưa công an chính quy xuống xã. Những đồng chí công an chính quy được Công an huyện điều động về xã đang làm rất tốt vai trò, nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa

phương trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, nhất là công tác quản lý nhà nước về đất đai, không để phát sinh những vụ việc vi phạm đất đai, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, tình trạng trộm cắp vật cũng giảm hẳn. Ngoài ra còn đẩy mạnh được phong trào xây dựng các mô hình an ninh tự quản ở các khu dân cư; lối lối, tác phong làm việc của lực lượng công an xã được chính đổi theo hướng chuyên nghiệp.

Bổ trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã là việc làm hết sức cần thiết và cấp bách, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Vì thế, Công an huyện Thái Thụy đang tiếp tục xây dựng kế hoạch, phương án luân chuyển, điều động công an chính quy có trình độ nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt về đảm nhiệm chức danh công an xã, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm sẽ có thêm 20 xã nữa được Công an huyện Thái Thụy luân chuyển, điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, bằng 50% số xã, thị trấn trong toàn huyện. Các xã còn lại sẽ được Công an huyện bố trí, điều chuyển trong năm 2020, bảo đảm 100% số xã có công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã.

TRẦN TUẤN

Công bố biểu tượng FIFA World Cup 2022



Biểu tượng FIFA World Cup 2022.

(chinhphu.vn) Biểu tượng giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 22 tổ chức tại Qatar vào năm 2022 - FIFA World Cup 2022 Qatar vừa được công bố. Đây cũng là kỳ World Cup đầu tiên tổ chức vào mùa đông.

Biểu tượng chính thức của FIFA World Cup 2022 thể hiện tầm nhìn về một sự kiện kết nối và gắn kết toàn thế giới, đồng thời có các yếu tố nổi bật của văn hóa Arab địa phương cũng như sự ám chỉ về một "trò chơi" tuyệt đẹp - bóng đá.

Với các đường cong uốn lượn, biểu tượng golf hình dung sự nhịp nhàng của cơn cát sa mạc và vòng lặp mô tả số 8 - chính là 8 sân vận động diễn ra các trận đấu của vòng chung kết.

Bên cạnh việc lặp lại hình dạng của chiếc cúp vô địch, hình thức trung tâm của biểu tượng lấy cảm hứng từ một chiếc khăn che nắng len truyền thống của Tây Á và vùng Vịnh, được người dân Qatar trong suốt mùa đông. Điều này cũng ám chỉ World Cup 2022 diễn ra trong mùa đông và đây sẽ là giải vô địch bóng đá thế giới đầu tiên được tổ chức trong mùa đông để tránh cái nắng gay gắt mùa hè ở khu vực này.



Bê ngoài sân vận động Al Janoub. Sân có 40.000 chỗ ngồi, được thiết kế lấy cảm hứng từ những cánh buồm của con tàu Arab truyền thống. Đây là sân vận động đầu tiên phục vụ World Cup 2022 hoàn thành và được khai trương hồi tháng 5/2019.

Sẽ có 32 đội tuyển trên khắp thế giới tham dự vòng chung kết. Các trận đấu được tổ chức trên 8 sân vận động thuộc 5 thành phố của Qatar.

FIFA World Cup 2022 khai mạc ngày 20/11/2022. Trận chung kết diễn ra vào ngày 18/12/2022 - ngày Quốc khánh Qatar.



Mô hình sân vận động Lusail, sức chứa 80.000 chỗ, dự kiến hoàn thành năm 2020. Với cấu trúc bát vàng có hình dạng như chiếc đèn lồng fanar nhằm tôn vinh nghệ thuật công cụ của các Trung Đông, sân Lusail là nơi tổ chức trận khai mạc và trận Chung kết World Cup 2022.

Đương kim vô địch thế giới là đội tuyển Pháp. Sau khi thắng đội tuyển Croatia 4 - 2 trong trận chung kết FIFA World Cup 2018 tại Nga vào tối ngày 15/7/2018, các cầu thủ Pháp lần thứ hai giành chức vô địch thế giới (lần trước là năm 1998).

Việc làm thiết thực hỗ trợ nữ công nhân

Với mong muốn người lao động (NLĐ) yên tâm làm việc, gần 10 năm qua, Công ty TNHH May Lan Lan (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình) đã đầu tư kinh phí mở nhà trẻ ngay tại doanh nghiệp để hỗ trợ công nhân chăm sóc, nuôi dạy con cái, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Công ty TNHH May Lan Lan thành lập năm 2000, 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, chuyên may gia công xuất khẩu sang Nhật. Công ty hiện có trên 500 lao động, trong đó 80% là lao động nữ, 60% lao động nữ nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi. Những năm qua, ngoài việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với NLĐ, nhất là lao động nữ, Công ty đã và đang từng bước thực

hiện tốt việc hỗ trợ nữ công nhân có con trong độ tuổi mầm non, trong đó chú trọng việc trông giữ, chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Thấy hiểu nỗi vất vả, khó khăn của phụ nữ có con nhỏ không có người thân trông nom khi làm tăng ca, năm 2011, lãnh đạo Công ty đã chủ trương xây dựng nhà trẻ ngay tại doanh nghiệp và làm các thủ tục theo quy định. Từ 20 cháu từ lúc mở nhà trẻ, đến nay đã tăng lên trên 50 cháu ở 2 nhóm tuổi (từ 1 - 3 tuổi và từ 3 - 5 tuổi). Việc mở nhà trẻ ngay tại doanh nghiệp đã giúp nhiều lao động nữ có con nhỏ yên tâm làm việc. Chị Trịnh Thị Hương, xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình) làm công nhân tại Công ty được 8 năm, chị có hai con nhỏ đều gửi tại nhà trẻ của Công ty từ khi các cháu 18 tháng tuổi.

Với chị, được gửi con gần nhà làm việc là niềm hạnh phúc, không phải nữ công nhân nào cũng có được. Chị Hương chia sẻ: Hai vợ chồng tôi đều làm tại Công ty, bố mẹ hai bên đều bận công việc nên không có thời gian đưa đón cháu đi học. Việc Công ty mở nhà trẻ rất thuận lợi cho công nhân chúng tôi, sáng đi làm đưa con đi, hết giờ đón con về, nếu làm tăng ca Công ty cũng bố trí giáo viên trông các cháu. Nhiều phụ nữ có con trong độ tuổi bú sữa mẹ còn được uống thêm con mỗi ngày hai lần, mỗi lần 15 phút để con bú. Chi phí gửi trẻ cũng thấp, chúng tôi chỉ đóng tiền ăn cho con, còn mọi thứ Công ty hỗ trợ nên chúng tôi phần lớn và yên tâm làm việc.

Để bảo đảm cho các cháu phát triển toàn diện

cả về thể chất và trí tuệ, Công ty ký hợp đồng với 5 giáo viên tại 2 nhóm tuổi và cán bộ nuôi dưỡng. Mọi chế độ ăn uống cho các cháu được giám sát chặt chẽ. Chị Trần Thị Hương, hội trưởng hội phụ huynh chia sẻ: Khi mua thực phẩm cho các cháu, chúng tôi giám sát chặt chẽ từ khâu đầu vào, đầu giờ sáng, khi nhà bếp mua thực phẩm về chúng tôi xuống kiểm tra thực phẩm bảo đảm độ tươi ngon trước khi đưa vào chế biến. Trong quá trình chế biến, chúng tôi cũng xuống xem cách chế biến phải bảo đảm an toàn về sinh thực phẩm. Các món ăn hàng ngày thường xuyên được thay đổi và công khai ngay tại lớp để công nhân biết, sau mỗi bữa ăn, thức ăn đều được lưu mẫu theo quy định. Hầu hết các cháu con

công nhân đã gửi vào đây đều ngoan ngoãn, bụ bẫm lên, vì vậy chúng tôi rất phần khởi, yên tâm. Cũng theo chị Hương, mỗi trẻ khi gửi phụ huynh chỉ phải nộp tiền ăn cho các cháu 18.000 đồng/ngày cho 4 bữa. Các chi phí khác như cơ sở vật chất, đồ dùng học tập, máy điều hòa, điện nước... được Công ty hỗ trợ 100%. Chưa kể, vào ngày lễ, tết, ngày Quốc tế thiếu nhi, tết Trung thu, Công ty đều tổ chức các hoạt động và có quà cho các cháu. Ngoài ra, trong thời gian các trường mầm non công lập nghỉ hè, con của công nhân làm việc tại Công ty nhưng không gửi tại nhà trẻ cũng được nhận vào nhóm trẻ để học tập, vui chơi, chăm sóc.

Theo thống kê, hiện nay toàn tỉnh có gần 7.000 doanh nghiệp nhưng Công ty TNHH May Lan Lan là doanh nghiệp duy nhất có mô hình hỗ trợ công nhân trông giữ, chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Ông Bùi Gia Hiệp,

Chủ tịch Công đoàn Công ty khẳng định: Chính từ sự quan tâm đến đời sống của NLĐ, nhất là lao động nữ mà NLĐ rất yên tâm làm việc; năng suất lao động và doanh thu hàng năm của doanh nghiệp đều

tăng, thu nhập bình quân của NLĐ đạt từ 6 - 7 triệu đồng/tháng. Trong bối cảnh cạnh tranh lao động như hiện nay, việc mở nhà trẻ ngay tại doanh nghiệp như Công ty TNHH May Lan Lan là

nỗ lực lớn mà những doanh nghiệp khác nên tham khảo và học tập, cũng là cách giữ ổn định nguồn lao động, bảo đảm sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

NGUYỄN CƯỜNG



Các cháu được giáo viên chăm sóc chu đáo.